



ประกาศเทศบาลนครระยอง
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลนครระยอง

ตามประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) และได้ดำเนินการเลือกสรรแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของแต่ละตำแหน่งรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีได้เรียงลำดับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับของแต่ละตำแหน่ง กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตรารว่าง และภายหลังมีอัตรารว่าง ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันซึ่งเทศบาลนครระยองพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกเทศมนตรีนครระยอง อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ อนึ่ง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนี้ให้มีอายุ ๓ เดือน นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

แบบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
สำนักงานการคลัง พนักงานจ้างตามภารกิจ		
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง		
๑	นายรณกฤต เต็มภักดี	ระยะเวลาการจ้าง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ความเห็นชอบ
๒	นางสาวณัฐพัชร์ สนธิหอม	ระยะเวลาการจ้าง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ความเห็นชอบ
๓	นางสาวอติพร มีกุศล	
๔	นางสาวลัดดาวัลย์ พลธรรม	
๕	นางสาวอันดามัน ชำนิประเสริฐกุล	
สำนักงานปลัดเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ		
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		
๑	นางสาวพรรณภัทร ศรีสุข	ระยะเวลาการจ้าง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ความเห็นชอบ
๒	นางสาวณัฐนิชา เข้มเพ็ชร	
๓	นางสาววีรภรณ์ เกษรสวัสดิ์	